

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. ปภ.รุดตรวจแล้งทั่วประเทศ
๒. 'ปู'เลี้ยงหนีกรุงตรวจภัยแล้ง
๓. พณ.เร่งระบายขายข้าวล้านตัน หวังเงินหมื่นล.
๔. วางศิลาฤกษ์
๕. เยี่ยมวาระยะสั้นรอเงินขายข้าว จีรัฐตั้งบกลาง จ่ายหนี้ชาวนา
๖. ชาวนาตรวจแผนยื้อเวลาออกพันธบัตรจำนำข้าว

หนังสือพิมพ์

- ข่าวสด  
มติชน  
โพสต์ทูเดย์  
เดลินิวส์  
กรุงเทพธุรกิจ  
แนวหน้า

\*\*\*\*\*



ข่าวสด

วันที่ : อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่ : 8,487 หน้า : 14

คอลัมน์ : ปก. รุดตรวจแล้งทั่วประเทศ

## ปก. รุดตรวจภัยแล้งทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงกระแสข่าวการเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และการลงพื้นที่ต่างจังหวัดของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และ ร.มว.กลาโหม ว่าเป็นการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งที่ขยายวงกว้างทั่วทุกภาคของประเทศไทย ไม่ใช่การประชุมครม.สัญจร โดยภาคอีสานก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดจังหวัด แต่คาดว่าเร็วๆ นี้จะได้ข้อสรุปและจะสามารถลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวต่อว่า ส่วนน.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกฯ จะลงพื้นที่ด้วยหรือไม่ยังไม่ได้มีการประสานงาน ขณะนี้มีเพียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องลงพื้นที่ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น



## 'ปู' เล็งหนีกรุงตรวจภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะลงพื้นที่ตรวจภัยแล้ง และอาจจะมีการประชุม ครม.สัญจรในต่างจังหวัด ว่า ในเบื้องต้นนายกายังไม่ได้กำหนด และหากมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยแล้ง น่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะกำลังประสบภัยแล้งอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม หากนายกรัฐมนตรีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจภัยแล้งจริง ทางกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องดูแลในเรื่องนี้



# พล.เร่งระบาย ขายข้าวล้านตัน หวังเงินหมื่นล.

**โพสต์ทูเดย์** > “พาณิชย์” ระบายข้าว  
ล้นคาน้ำ 7 แสนตัน คาดเดือนเดียว  
ขายข้าวได้หมื่นล้านคืนคลัง

นายรณรงค์ พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิด  
เผยว่า ในล้นคาน้ำหน้าจะเปิดประมูล  
ข้าวสารเป็นการทั่วไป จำนวน 5 แสนตัน  
และในวันที่ 26 ก.พ. จะเปิดประมูลข้าวใน  
สต็อกรัฐบาลผ่านตลาดซื้อขายสินค้า  
เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ  
เอเฟต อีกกว่า 2 แสนตัน ซึ่งเป็นข้าวขาว  
และข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ ปี  
2556/2557 คาดว่าตั้งแต่เดือน ก.พ.  
เป็นต้นไป จะระบายข้าวได้เดือนละไม่ต่ำ  
กว่า 1 ล้านตัน และส่งเงินคืนคลังได้เดือน  
ละ 1 หมื่นล้านบาท

กรณีที่ดินโค่นใจมตไทยว่าขายข้าว  
ในราคาต่ำ ถือว่าเป็นการทุบตลาดนั้น  
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะข้าวไทย  
ราคาแพงกว่าหลายประเทศ และไม่  
มีความจำเป็นต้องลดราคาต่ำมาก เพราะ  
ข้าวไทยมีคุณภาพที่ดี รวมทั้งไม่กังวลหาก  
ประเทศอื่นๆ จะยื่นฟ้องไทยต่อองค์การ  
การค้าโลก หรือดับเบิลยูทีโอ เพราะไทยมี  
หลักฐานว่าไม่ได้ทำผิดกฎ

นายเดชา ศิริภัทร ผู้อำนวยการมูลนิธิ  
ข้าวขวัญ กล่าวในงานสัมมนาแนวทางการ  
แก้ปัญหาข้าวอย่างยั่งยืนและการปฏิรูป  
ระบบเกษตรกรรม ว่า ข้าวนาไทยประสบ  
ปัญหาหนักในปีนี้เป็นเพียงการเผาผลาญ  
การเผาจริงจะเกิดขึ้นในปี 2558 เมื่อเปิด  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะ  
มีข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาโดยเสรี  
ซึ่งคุณภาพข้าวไม่ได้ด้อยกว่าไทย แต่มี  
ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า

“หากไทยไม่ปรับตัว ทำนายว่าไม่เกิน  
10 ปีข้างหน้า จะเหลือชาวนาไม่เกิน 5%  
คนที่อยู่รอดคือชาวนาที่ปลูกข้าว  
คุณภาพสูง ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีต้นทุนต่ำ  
กว่าการใช้สารเคมี” นายเดชา กล่าว

สำหรับแนวทางการแก้ไข นายเดชา  
เสนอให้ชาวนารวมตัวกันกดดันให้  
รัฐบาลขึ้นบัญชีข้าวให้เป็นสินค้าอ่อนไหว  
ก่อนมีการเปิดเออีซี และให้รัฐบาลจัดโครงสร้าง  
พื้นฐาน เช่น ที่ดินและระบบ  
ชลประทานให้

ด้าน นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์  
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า  
รัฐบาลต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยที่นอก  
ระบบให้กับชาวนา โดยใช้เงินจากงบกลาง  
ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เพียงมตคณะ  
รัฐมนตรี คาดว่าจะใช้เงินราว 4,000-  
5,000 ล้านบาท นอกจากนี้รัฐบาลต้อง  
รับผิดชอบจ่ายดอกเบี้ยให้กับชาวนากรณี  
ให้ใบประทวนแต่ยังไม่จ่ายเงินให้

ขณะที่นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ อดีตรอง  
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า  
รัฐบาลควรเร่งระบายข้าว และให้ ธ.ก.ส.  
ปล่อยสินเชื่อระยะสั้นเพื่อให้ชาวนามีเงิน  
ทุนนำไปใช้ในการปลูกข้าวฤดูกาลใหม่ ■



เดลินิวส์

วันที่ : อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : - ฉบับที่ : 23,509 หน้า : 5

คอลัมน์ : วารสารเกษตร



**พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์สาธิตการเกษตร บ้านสวนอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร**



# >เยียวยาระยะสั้นรอเงินขายข้าว

# จีรัฐดิ่งงบกลาง จ่ายหนี้ชาวนา

นักวิชาการคลังสมองฯชี้  
จำนำข้าวขาดดับเบิลยูทีไอ  
ต่างชาติได้ประโยชน์  
จึงไม่ฟ้อง

วงเสวนาแก้ไขปัญหัจำนนำข้าวและรัฐบาลตั้ง  
“งบกลาง”จ่ายหนี้ชาวนาแทนกู้เงินจากธนาคารซึ่งขัด  
รัฐธรรมนูญ พร้อมเร่งระบายข้าวให้เร็วที่สุดนายก  
สมาคมธนาคารวันเลือกวิธีกู้จะกระทบเชื่อมั่น  
รุนแรง วยฝ่ายการเมืองทำตัวเองอย่าโยนบาป  
แบงก์ ขณะที่นักวิชาการเสนอให้พรรคการเมืองที่ใช้  
นโยบายประชานิยมต้องบอกแหล่งที่มาของเงิน  
ตั้งแต่ตอนหาเสียง ย้ำจำนำข้าวทุจริตทุกชั้นตอน

วานนี้ (22 ก.พ.) มีการสัมมนาหัวข้อ  
“แนวทางแก้ไขปัญหัจำนนำข้าว และการปฏิรูป  
ระบบเกษตรกรรมไทย” จัดโดย “เครือข่ายเดิน  
หน้าปฏิรูป” ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
โดยผู้ร่วมสัมมนาได้พยายามหาบทเรียนจาก  
โครงการรับจำนำข้าว พร้อมร่วมกันแสวงหา  
ทางออก

นายเอ็นนู สีสุวรรณ อธิบดีรองกรรมการ  
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ปัญหาโครงการ  
รับจำนำข้าวที่เกิดขึ้นขณะนี้ เห็นว่าสามารถ  
ดำเนินการได้ 2 ทาง คือ การระบายข้าวแล้วนำ  
เงินมาจ่ายให้แก่ชาวนา และกู้เงินจากสถาบัน  
การเงินแต่วิธีการที่ถูกสมควรเร่งระบายข้าว  
เพราะรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจในการกู้เงิน  
เนื่องจากขัดต่อหลักกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม เห็นว่ายังมีงบบกลางที่  
รัฐบาลสามารถนำมาช่วยเหลือนชาวนาใน  
ระยะสั้นได้ก่อน ระหว่างรอเงินจากกระทรวง  
ข้าว เพราะงบบกลางเป็นวงเงินภายใต้พระราช  
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557  
ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามาแล้ว รวมทั้ง  
ไม่ได้มีผลผูกพันไปถึงรัฐบาลใหม่ ดังนั้น  
จึงน่าจะนำมาใช้ได้

สำหรับโครงการรับจำนำข้าวนั้น เริ่มต้น  
ครั้งแรกจาก ธ.ก.ส. เมื่อ 18 ปีที่ผ่านมา ภายใต้  
ชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อรอการขายผลผลิต  
ทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหัจำนนำข้าวที่ออกสู่  
ตลาดมาก กำหนดราคารับซื้อที่ 80% ของราคา  
ตลาด โดยที่ข้าวยังอยู่ในยุ้งของเกษตรกร  
ต่อมาในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์  
อ่านต่อหน้า > 4



ต่อจากหน้า 1

จีรัฐ

ราคาข้าวลดลงเหลือตันละ 2,500 บาท ธ.ก.ส. จึงเสนอให้ใช้แนวทางดังกล่าว ร่วมกับโครงการอื่นๆ เพื่อยกระดับราคาข้าวในขณะนั้น พบว่าประสบผลสำเร็จใน 3 เดือน ราคาข้าวขึ้นเป็นตันละ 4,500 บาท

หลังจากนั้นรัฐบาลเปลี่ยนจากโครงการเสริมเป็นโครงการหลัก แต่เพิ่มราคารับจำนำเป็น 100% เป็น 120% และ 140% ของราคาตลาดในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาราคาสูงมาก ทำให้ชาวผ่านผลิตข้าวไม่มีคุณภาพ โรงสีหันมารับจ้างรัฐบาล ผู้ส่งออกคอยซื้อข้าวจากการประมูล รัฐใช้เงินไปมากถึง 7 แสนล้านบาท ไม่รวมค่าบริการจัดการที่มากถึง 2 หมื่นล้านบาทต่อปี การส่งออกของไทยลดลงจากอันดับ 1 ของโลกเป็นอันดับที่ 3 ในปัจจุบัน

ทั้งนี้จากโครงการรับจำนำข้าวในปี 54/55 อนุมัติเมื่อวันที่ 21 ก.พ. ระบุว่า ปี 2554/2555 รับจำนำข้าวรวม 21.67 ล้านตัน เกษตรกร 2.2 ล้านคน วงเงิน 3.37 แสนล้านบาท ระบายข้าวไปแล้ว 1.06 แสนล้านบาท ปี 2555/2556 จำนำข้าวรวม 22.4 ล้านตัน เกษตรกร 2.15 ล้านราย วงเงิน 3.51 แสนล้านบาท ระบายข้าวไปแล้ว 5.52 หมื่นล้านบาท และปี 2556/2557 รับจำนำข้าว 10.8 ล้านตัน เกษตรกร 1.4 ล้านราย วงเงิน 1.8 แสนล้านบาท จ่ายเงินเกษตรกรไปแล้ว 3.8 ล้านตัน วงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท เกษตรกร 5 แสนราย

แนะใช้งบกลางเยียวยาชาวนา

นายเอ็นนู กล่าวต่อว่า เงินที่ค้างจ่ายอยู่เป็นเรื่องใหญ่และทำให้ธนาคารในประเทศเกิดความกังวล การปล่อยกู้เพื่อเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้ ทางออกคือรัฐควรใช้งบกลางไปก่อน ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะใช้วงเงินเท่าไร แต่กรณีจีรัฐไม่สามารถหาเงินมาหมุนได้หันแล้วไปขอกู้จากธนาคารอื่นก็เป็นเรื่องน่ากังวลใจและติดปัญหาด้านกฎหมาย

ในส่วนของ ธ.ก.ส.ที่มีสมาชิกมีปัญหาจากเรื่องนี้ และจะครบกำหนดชำระหนี้ในวันที่ 31 มี.ค. ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว ธ.ก.ส. หาจะมีนโยบายให้สามารถผ่อนผันได้ 6 เดือน ในกรณีที่ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้จริงๆ ให้ยืดระยะเวลาได้อีก 12 เดือนเพื่อรอเงินที่ได้จากไปประทวนของ

รัฐบาล รวมทั้ง ธ.ก.ส.เตรียมวงเงินไว้ 4 หมื่นล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้สมาชิกเหล่ารายละไม่เกิน 100,000 บาทในการลงทุนรอบใหม่ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

วิธีการหาเงินรัฐส่อผิดกฎหมาย

นายธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ในอดีตธนาคารพาณิชย์ต้องปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรเช่นเดียวกับที่ ธ.ก.ส.ทำอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของรัฐบาลหากต้องการขยายสาขาในต่างจังหวัด ผลพบว่าโครงการไม่สำเร็จ เจ๊งกันเป็นแถว เป็นบทเรียนที่ธนาคารเหล่านี้นำไปหารือกับภาครัฐ และหันมาใช้วิธีเอาเงินไปฝากไว้กับ ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยต่ำมากเพื่อให้ ธ.ก.ส. บริหารจัดการเงินดังกล่าวเอง และพบว่าประสบผลสำเร็จ

การบริหารจัดการของ ธ.ก.ส.นี้จะไม่มีปัญหาหากการเมืองไม่ยุ่ง วิธีการแก้ไขของ ธ.ก.ส. ในปัจจุบัน คือ ต้องแยกหนี้จำนำข้าวออกจากเงินทุนปกติ แต่เนื่องจากการเมืองเข้ามาแทรก ทำให้ ธ.ก.ส.เดินหน้าต่อไปไม่ได้ การที่รัฐหาเงินกู้จากธนาคารอื่นเพื่อนำไปชำระหนี้จากชาวนาก่อนเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย และเป็นนโยบายของรัฐบาลรักษาการ อาจติดคุกได้

แบงก์วอนรัฐอย่าโยนบาปให้

นายธวัชชัย กล่าวต่อว่า เงินที่อยู่ในธนาคารเป็นเงินฝาก ซึ่งธนาคารถูกจับตาดูจากนักวิชาการ ทงบัญชีว่ากว่าเงินไปลงทุนที่ส่งเสริมให้กลไกตลาดพังและผิดกฎหมายจะทำให้ธนาคารนั้นมีความเสี่ยงสูง กระทั่งมีการส่งออก เพราะธนาคารจะต้องออกไปรับรองให้กับผู้ส่งออกด้วย เป็นผลกระทบต่อเนื่องอย่างรุนแรง กรณีที่ระบุว่าเงินของธนาคารช่วยคนร่นมาช่วยคนจน นั้น พบว่าในเงินฝากของธนาคารทั้งหมดเป็นเงินที่มาจากคนรวยจริงๆ เพียง 1% เท่านั้น เพราะคนรวยจะลงทุนด้านอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

“อย่าให้เกิดความเข้าใจผิด เอาคนไทยมาทะเลาะกันเอง การแก้ปัญหารัฐบาลต้องทำเอง อย่าโยนเรื่องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบ โครงการนี้ควรมีการระบายข้าวเป็นระยะเพื่อให้ได้เงินหมุนเวียน แต่ที่ผ่านมารัฐไม่ทำ และแม้เร่งทำในตอนนั้นก็เกิดการขาดทุน อีกทั้งต้องเร่งทำเพื่อให้ได้เงินมาดำเนินการ โดยรัฐควรใช้งบกลางเข้ามาเสริม ถ้ารัฐจะเลือกการกู้เงินโดยรัฐคำประกัน

100% แล้วค่อยปล่อยกู้เพื่อการลงทุนใหม่ ก็ไม่ควรจะให้ ธ.ก.ส.เข้าไปเกี่ยวข้องกับ แต่ที่เป็นอย่างนี้เพราะนักการเมืองไม่กล้าที่จะเข้ามารับผิดชอบ”

แนะช่วยเหลือชาวนารายย่อย

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาชาวไทย กล่าวว่า นอกจากรัฐบาลจะต้องเร่งจ่ายเงินในโครงการรับจำนำแล้ว ความมองในระยะยาวของการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย เพื่อให้โครงการนี้เป็นประโยชน์กับชาวนารายย่อยอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะชาวนา 3.7 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยที่มีต้นทุนสูง โดยเฉพาะการเช่ามาต่างกับเกษตรกรรายใหญ่ที่มีที่ดินเกิน 100-200 ไร่ ต้นทุนจะยิ่งต่ำ ผลตอบแทนสูงอยู่แล้ว ยังมีโครงการรับจำนำทุกเม็ด จะทำให้มีรายได้มากขึ้นไปอีก

ในส่วนของรายย่อยแม้การทำหว่านไม่ขาดทุนมีกำไร 1,500 บาทต่อไร่ แต่ต้องใช้จ่ายในช่วง 3-4 เดือนเพื่อรอผลผลิตรอบใหม่ รายได้ดังกล่าวจึงไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของครอบครัว ปัญหาที่รัฐพยายามจะลดราคาข้าวลง และจำกัดเพียงครอบครัวละ 5 แสนบาท แต่มีการประกาศทันที ชาวนาที่ต้องขายข้าวในราคาที่ลดลงจึงเดือดร้อนและไว้วางใจขึ้น ในขณะที่รัฐเรียกร้องให้ชาวนาเห็นใจรัฐบาลที่ไม่ได้เงินแล้ว เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

“ขณะนีชาวนาถึงทางตันแล้ว ขอเพียงได้เงินก็พร้อมจะกลับบ้านกันแล้ว ซึ่งการยื่นฟ้องรัฐบาลน่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้ได้เงินเร็วขึ้น” นายประสิทธิ์ กล่าว

จีจำนำข้าวทุจริตทุกชั้นตอน

นางสิริลักษณ์ คอมนันตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า บทเรียนที่ได้จากนโยบายรัฐ พบว่าการแทรกแซงกำหนดราคาสูงกว่าตลาด โดยไม่มีมาตรการเสริม ทำให้เกิดการทุจริตทุกชั้นตอน หลักการรับจำนำไม่ถูกต้องเป็นนโยบายที่เลวแต่ที่ยังทำไม่ใช่เพราะความโง่ ไม่ผิดกฎหมายแต่ที่ทำเพราะมีผลประโยชน์แฝงอยู่ รัฐบาลชุดนี้มีภารกิจงบประมาณแบบไม่มีขีดจำกัด ซึ่งต้องมีการปฏิรูป เพราะแม้คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีสิทธิ์อนุมัติเงิน แต่ความเป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นงบประมาณในโครงการต่างๆ ควรมีเพดานเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีบทเรียนเรื่องธรรมาภิบาล



ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ที่แต่งตั้งจากการเมือง ควรปฏิรูป เพราะ บอร์ดเหล่านี้ควรเข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์ ให้ประเทศ ไม่ใช่ของหน่วยงานที่ปัจจุบันบอร์ด ต่างๆ ทำอยู่ จึงไม่ควรมิตัวแทนของอัยการ ไปนั่ง อยู่ หากมีก็ไม่ควรมีผลตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยง

ในขณะที่การหาเสียงของพรรคการเมือง จะต้องระบุที่มาของแหล่งเงินที่จะนำมาผลักดัน นโยบายต่างๆ ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เงิน สนับสนุนนโยบายที่เลวอีก ทั้งหมดนี้เสนอ กรม. ไปแล้ว แต่ไม่ได้รับการพิจารณา

**เชื่อยอดขาดทุนพุ่งเกิน 4 แสนล้าน**

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการสถาบัน คลังสมองของชาติกล่าวว่า การดำเนินนโยบาย รับจำนำข้าวถือว่าผิดหลักการขององค์กรการค้า โลก (ดับเบิลยูทีโอ) แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครยื่นฟ้อง ไทย เพราะประเทศคู่แข่งต่างได้ประโยชน์จาก โครงการนี้ ในขณะที่รัฐบาลไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก ไม่สามารถควบคุมตลาด ข้าวตามเป้าหมายได้ อีกทั้งยังมีการข้าวในสต็อก ที่ต้องหาทางระบาย ขาดเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถชำระหนี้กับชาวนาได้ ขาดทุนไปแล้ว 4 แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาข้าวในโครงการ กับราคาในตลาดโลก

**ชาวนาหารหรือพุทธะอิสระตั้งสภาชาวนา**

ส่วนความเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวนา จากหลายจังหวัด อาทิ นครสวรรค์ พิจิตร สิงห์บุรี กาญจนบุรี และชลบุรี ได้เดินทางเข้าแจ้งการ หลวงปู่พุทธะอิสระ ผู้ก่อตั้งวัดอ้อย จ.นครปฐม และแกนนำคณะกรรมกรประชาชนเพื่อการ เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ว่าที่ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อ หารือถึงการจัดทำพิมพ์เขียวปฏิรูปชาวนาแบบ ยั่งยืน โดยสาระสำคัญของการหารือที่ทุกฝ่าย เห็นตรงกัน คือ แนวคิดการจัดตั้งสภาชาวนา

ทั้งนี้ หลวงปู่พุทธะอิสระรับว่าจะช่วย ประสานสภาทนายความดูแลเรื่องการร่าง พระราชบัญญัติจัดตั้งสภาชาวนาเพื่อให้มี กฎหมายรองรับ โดยสภาชาวนานี้จะคล้าย องค์กรอิสระที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น สภาสถาปนิก หรือสภาวิศวกร เพื่อแก้ปัญหาให้ กับชาวนาระยะยาว





# แนวหน้า

วันที่ : อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 12,000 หน้า: 1,11

คอลัมน์ : ขาวนาจวกแผนยื้อเวลาออกพันธบัตรจำนำข้าว

# ขาวนาจวกแผนยื้อเวลาออกพันธบัตรจำนำข้าว

## ปชป.ฟันธงผิดรัฐธรรมนูญ พาณิชย์ปล่านปิดทุ่งตลาด

เครือข่ายขาวนายังคงปักหลักชุมนุมปิดล้อมกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 อย่างต่อเนื่อง พร้อมยื่นกรรณจะไม่ยอมกลับจนกว่าจะได้รับเงินตามสิทธิ **▶▶ ต่อ : จำนำข้าว - หน้า 11**

### จำนำข้าว

ของตัวเองอย่างครบถ้วน โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายขาวนา กล่าวถึงกรณี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และ รก.รมว.คลัง เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบการออกพันธบัตร (บอนด์) จำนำข้าว เพื่อระดมเงิน 1.1 แสนล้านบาท ไปจ่ายเงินตามใบประทวน จำนำข้าวให้ชาวนาว่า ยังไม่รู้ว่ากระบวนการออกพันธบัตรและการระดมเงินจากการขายจะทำได้จริงแค่ไหน แต่หากต้องใช้เวลานานเป็นเดือนๆ ชาวนาคงรอไม่ไหว ยิ่งนานวันชาวนายิ่งเดือดร้อน และเห็นว่า ข้อเสนอของ นายกิตติรัตน์ มีจุดประสงค์เพียงต้องการซื้อเวลา เพื่อลดการกดดันจากการเรียกร้องของชาวนามากกว่า

“อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องของรัฐบาลว่า จะหาเงินทางใด แต่ชาวนารอเงินมานานแล้ว คงไม่ได้ทำให้ชาวนาดอย เครือข่ายฯยังยืนยันเดินหน้าชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้รับเงินไม่ต้องการระบุว่าจะขีดเส้นแค่ไหน เพราะขีดมาหลายรอบก็ไม่ได้ดีขึ้น หวังพึ่งองค์การอิสระให้เข้ามาช่วยเหลือและเร่งรัดรัฐบาล ถ้าจะมากอ้างว่า เวลานี้รัฐบาลไม่มีอำนาจในการสั่งการและแก้ไขปัญหา ก็ควรไปหารัฐบาลที่มีอำนาจมาทำดีกว่า” นายระวี กล่าว

ส่วนขบวนชาวนา จ.สุโขทัย นำโดย นายชาติา ไทยเศรษฐ์ อดีต สส. พรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งเปลี่ยนใจไม่เข้ามาชุมนุมใน กทม. หลังจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รด.นายกรัฐมนตรี ส่งทีมงานไปคัดเจรจากกลางทาง และรับปากจะจ่ายเงินค่าข้าวให้ชาวนาทันที สักคำที่หน้านั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ ขบวนของชาวนาได้เดินทางถึง จ.สุโขทัย ในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ โดยมีกรณีนัดหมายรับประทานอาหารร่วมกันที่บริเวณศูนย์ OTOP ในตัวเมือง ชัยนาท ก่อนทั้งหมดจะแยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อรอรับเงิน



# แนวนำ

วันที่ : อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 12,000 หน้า: 1,11

คอลัมน์ : ขาวนาจวางแผนยื่อเวลาออกพันธบัตรจำนำข้าว

ด้าน นายบรรยง พงราช รักษาการ  
รมช.พาณิชย์ เปิดเผยระหว่างเดินทาง  
ลงพื้นที่ตรวจสอบโคดังกลางจัดเก็บข้าว  
ของรัฐบาลที่ จ.นครปฐม ว่า กระทรวง  
พาณิชย์จะเร่งระบายข้าวในสต็อกอีก  
กว่า 7 แสนตัน โดยผ่านทั้งตลาดสินค้า  
เกษตรล่วงหน้า (เอฟเฟด) และการเปิด  
ประมูลทั่วไปเพื่อขายในประเทศ ซึ่งจะ  
ทำให้เดือนกุมภาพันธ์ สามารถระบายข้าว  
ได้กว่า 1 ล้านตัน นอกจากนี้ยังตั้งเป้า  
ระบายข้าวให้ได้เดือนละ 1 ล้านตัน และ  
คาดว่าจะสามารถส่งเงินคืนคลังได้เดือนละ  
ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

ส่วนกรณีข้าวอินโดนีเซียเตรียม  
ฟ้องประเทศไทยมีการทุ่มตลาดข้าว  
ทำให้ราคาขายในตลาดโลกมีการบิดเบือน  
นั้น นายบรรยง ปฏิเสธว่า เป็นไปไม่ได้  
ที่ไทยจะไปทุ่มตลาดอินโดนีเซียโดย  
การขายข้าวราคาต่ำ จะมีแค่ประเทศ  
อื่นที่เข้ามาแย่งตลาดข้าวไทย โดยการ  
ขายต่ำกว่าให้ต่ำกว่า และไม่กังวลหาก  
จะมีประเทศใดยื่นฟ้องไทยต่อองค์การ  
การค้าโลก (WTO) เพราะไทยก็มีหลัก  
กฎหมายกันไม่ได้กระทำเรื่องดังกล่าว

ส่วนภายหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์  
ซึ่งโครงการรับจำนำข้าวจะสิ้นสุดลง  
รัฐบาลจะหยุดรับจำนำสำหรับฤดูข้าว  
นาปรังเอาไว้ก่อน เนื่องจากไม่มีอำนาจ  
ในการดำเนินโครงการต่อ เพราะเป็น  
รัฐบาลรักษาการ ต้องรอรัฐบาลใหม่เข้า  
มาดำเนินการ ซึ่งยืนยันว่า จะมีการ  
ช่วยเหลือชานาต่อไป แต่อาจเป็น  
รูปแบบอื่นแทน

นายบรรยง ยังกล่าวถึงกรณี  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) เรียก น.ส.ยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร รก.นายกรัฐมนตรี ไปรับทราบ  
ข้อกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จน  
ทำให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว  
ว่า เข้าใจว่า ทำไปป.ช.จึงใช้ระยะเวลา  
ดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว ผิดกับคดี  
ทุจริตโครงการแทรกแซงตลาดข้าวใน  
สมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อ  
ปี 2553 ซึ่งเป็นไปด้วยความล่าช้า ทั้ง

ที่ประเด็น คือ การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ  
(จีทูจี) ซึ่งคล้ายกับรัฐบาลปัจจุบัน

วันเดียวกันที่พรรคประชาธิปัตย์  
นายราเมศ รัตนะเชวง ทีมกฎหมายของ  
พรรค กล่าวถึงกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ โสภค  
ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกล่าวหาป.ป.ช.มี  
ความเร่งรีบทำคดีและอาจไม่มีความเป็น  
ธรรมว่า การกระทำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์  
เป็นพฤติกรรมที่ต้องการเป็นปฏิปักษ์ และ  
มุ่งทำลายความน่าเชื่อถือของป.ป.ช. ทั้งที่  
คดีนี้มีการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบมาตั้งแต่  
ปี 2555 หรือเป็นเวลา 1 ปี กับอีก 4  
เดือนแล้ว

“ที่สำคัญการใช้เล่ห์เหลี่ยมทาง  
กฎหมายเพื่อยื้อคดีนี้ โดยอ้างการขอ  
ตรวจเอกสาร ไม่เช่นนั้นจะไม่เข้าใจข้อหา  
แล้วชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไม่ได้ ทั้งที่รู้ว่  
เอกสารบางอย่างป.ป.ช.ไม่สามารถเปิดเผย  
ได้ ซึ่งคาดว่าเมื่อป.ป.ช.ไม่ให้ตรวจดูเอกสาร  
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็จะไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อ  
คณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูล  
ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร และ  
ถ้าคณะกรรมการชุดดังกล่าว เห็นด้วย  
กับป.ป.ช.จะยกอุทธรณ์ น.ส.ยิ่งลักษณ์  
ก็จะใช้ช่องทางไปฟ้องศาลปกครอง ซึ่ง  
กระบวนการต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่  
เป็นแผนการที่มีนักกฎหมายวางแผน  
ประวิงเวลา เพื่อยื้อเวลาในกระบวนการ  
ตรวจสอบให้นานที่สุด ดังนั้นจึงขอ  
แนะนำให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ควรปฏิบัติตน  
เฉกเช่นประชาชน คือ สุจริต ความ  
ซื่อที่จริง และต้องตระหนักว่า การ  
ชนะคดีต้องไม่ชนะด้วยการวิ่งเต้น การ  
เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จะเป็น  
แบบอย่างที่ดี อย่าให้ต้องถูกจารึกไว้ใน  
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่า มือคืด  
นายกรัฐมนตรีที่ขี้ขลาด หลบเลี่ยง  
กระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการ  
ยุติธรรม ดังนั้นถ้ามั่นใจว่าบริสุทธิ์ ก็อย่า  
ได้หัวน้ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้น” นายราเมศ  
กล่าว

ขณะที่ นายชวนนท์ อินทร  
โกมาลย์สุด โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  
แถลงกรณี นายกิตติรัตน์จะเสนอให้  
ร.ก.ส.ออกพันธบัตรออมทรัพย์ เพื่อ  
หาเงินมาช่วยชานาว่า เป็นเพียงการหา  
มุขใหม่เพื่อให้เกษตรกรยังมีความหวัง ซึ่ง  
นายกิตติรัตน์ ทราบว่า จะจัดรัฐธรรมนูญ  
มาตรา 181(3) เพราะจะผูกพันรัฐบาล  
ชุดต่อไปในการรับภาระใช้คืนเงินต้น  
และดอกเบี้ย และปัญหาที่เกิดขึ้น  
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต้องรับผิดชอบ เพราะมี  
กระทรวงรักษาข้าวของเกษตรกรไปจำหน่าย  
จนเหลือข้าวคุณภาพต่ำ ไม่สามารถขาย  
เอาเงินมาใช้หนี้ให้ชานาได้ ส่วนที่  
รัฐบาลระบุว่า จะพยายามระบายข้าวให้  
ได้ประมาณสัปดาห์ละ 1,500-2,000  
ล้านบาทนั้น ถ้าคิดแล้วการระบายข้าว  
ในลักษณะนี้รัฐบาลจะใช้เวลาทั้งหมด  
58 สัปดาห์ หรือ 14 เดือน จึงจะจ่าย  
เงินชานาได้หมด ถ้าชานาโชคดียังได้  
รับเงินประมาณเดือนเมษายน 2558 แต่  
ถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติ จะไม่ได้รับเงินจาก  
โครงการดังกล่าวแม้แต่บาทเดียว เพราะ  
ขณะนี้รัฐบาลไม่มีทั้งข้าวและเงิน แต่  
พยายามหนีปัญหาการโกงกินด้วยการ  
ชักดาบเงินของชานา